



ปลัดแกชอย 40

พระคัมภีร์... พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนว่า **“เราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ ใครที่กินปังนี้ จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป และปังที่เราจะให้ นี่ คือเนื้อของเราเพื่อให้โลกมีชีวิต”**.../...ควันหลงฉลองอาสนวิหาร...ผ่านไปแล้วสำหรับงานใหญ่ประจำปีของอาสนวิหาร แม้กลางวันแดดจะร้อนไปเสียหน่อย แต่พอใกล้เวลาเริ่มมิสซา เหมือนนกกิ้งตัวได้เวลาแล้วฟ้าก็โปรยฝนลงมาเป็นปกติเช่นทุกปี แต่ก็ได้แห่แม่พระเช่นทุกปีเหมือนกันซิ...**เสียงตามสาย**...ปีนี้คุณพ่อเอกรัตน์ และคุณพ่อประจักษ์ กลายเป็นโฆษกคู่หูประจำชอย คอยต้อนรับพระสงฆ์นักบวชพี่น้องสัตบุรุษ และประชาสัมพันธน์อนันต์นั้น แถมให้ความรู้เกี่ยวกับวัดให้ชาวชอยได้รับรู้ว่า ปีนี้วัดมีอายุครบ 93 ขวบแล้ว (ถ้าเป็นคนก็เรียกได้ว่าแก่หง่อมเลยทีเดียวน) อีกไม่กี่ปีก็ครบ 100 ขวบ ใครจะร่วมอยู่ฉลอง ครบ 100 ปีอาสนวิหารหลังนี้ยกมือขึ้น...**ใหม่ถอดด้าม**...แถมในพิธียังมีสังฆานุกรใหม่ 2 ท่านเรียกได้ว่าสดๆ ชิงๆ เพราะเพิ่งรับศีลบวชไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา มาร่วมในพิธีด้วย จนหลายคนทักว่าสังฆานุกรปีนี้ เป็นหนุ่มน้อยหน้ามน แต่อย่าลืมนะ...ทั้งสองเป็นคนของพระนะครับ!!!...**ยอมอด**...ส่วนด้านสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยที่ปีนี้ ขอมาถ่ายภาพในพิธี ก็มาพร้อมกล้องชุดใหม่ยกเซต เรียกว่าคุณภาพคับแก้ว ภาพก็ระดับ full HD เสียด้วย พอจบพิธี สิ่งแรกที่ต้องทำคือรีบเก็บของ และอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นรถ มีหลายคนมาเรียกให้ไปทานข้าวก่อนก็ไม่ยอม ทีมงานต่างพร้อมใจกันก้มหน้าก้มตา รีบเก็บอุปกรณ์ขึ้นรถให้เสร็จก่อน แม้ข้าวจะหมด หรือว่าจะอดกินก็ไม่ว่าถือคติที่ว่าอดแค่มือเดียวก็ยังดีกว่าอ้อมมือนี้แล้วออกมาล่องหาย รับรองเลยว่าที่นี้แหละได้อดไปหลายมือ!!! เพราะราคากล้องและอุปกรณ์นั้นช่างแสน(สาหัส)เสียนี้กระไร...**กุญแจหาย**...หลังฉลองวัดจบเช่นกัน ป้าสมบัติพลมารีใจร้อนรน ก็ต้องมีอันร้อนใจ เพราะกุญแจรถอยู่ๆก็หายไปเสียนี้ ทำอย่างไรละที่นี้ ลูกหลาน เพื่อนพ้องหลายคนพยายามช่วยเดินหากุญแจก็ไม่พบ สุดท้ายต้องมาลงเอยด้วยการงัดรถ แต่ก็งัดไม่สำเร็จ เล่นเอาเหนื่อยไปตามๆกัน จนเกือบจะถอดใจทิ้งรถไว้วัดเสียแล้ว เลยลูบอกตัวเองปลอบใจ แต่เอ๊ะ! มีอะไรแข็งที่อก ดูไปดูมาที่แท้ก็กุญแจรถนี่เอง เฮ้ออย่างนี้เค้าเรียกว่าเก็บดีเกินไป.../...**เพราะเนื้อของเราเป็นอาหารแท้ และโลหิตของเราเป็นเครื่องดื่มแท้ ผู้ที่กินเนื้อของเรา และดื่มโลหิตของเรา ก็ดำรงอยู่ในเรา และเราก็ดำรงอยู่ในเขา พระบิดาผู้ทรงชีวิตทรงส่งเรามา และเรามีชีวิตเพราะพระบิดาฉันใด ผู้ที่กินเนื้อของเรา จะมีชีวิตเพราะเราฉันนั้น.../ ...ขอพระเจ้าอวยพรครับ...**